

Số: 63 /LDLD

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2016

V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW  
của Bộ Chính trị

**Kính gửi: Các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng**

Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công tác quan trọng, được triển khai thực hiện xuyên suốt trong những năm qua. Nhằm định hướng cho các cấp Công đoàn trong công tác triển khai Chỉ thị 03-CT/TW trong thời gian chờ thực hiện quyết định mới của Trung ương, trên cơ sở hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Tuyên giáo Thành ủy, Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị các cấp Công đoàn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội cấp mình và trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Công đoàn năm 2016.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác gắn với tuyên truyền kết quả Đại hội XII của Đảng, Đại hội XXI Đảng bộ thành phố, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Quốc khánh 2/9, Tháng Công nhân, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

3. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và chủ đề các năm trước đây trong sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, đoàn thể và sinh hoạt ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để lựa chọn những vấn đề trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo chính quyền và các cấp Công đoàn đối với việc giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém, mang lại niềm tin trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

4. Tùy điều kiện cụ thể, tổ chức trao đổi, tọa đàm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp

hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” gắn với việc thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” phù hợp với đặc điểm của ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

5. Tiếp tục nghiên cứu, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quá trình thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là việc thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, người lao động” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thực hiện Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”.

6. Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm giỏi trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên hệ thống truyền thông của tổ chức Công đoàn.

Trên đây là một số nội dung trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp Công đoàn tùy điều kiện tại đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Quốc Linh